

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง(RM-1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อส่วนงาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	คำอธิบาย(ด้านความเสี่ยง)	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	คำอธิบาย(ปัจจัยสภาพแวดล้อม)	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เลือกสาเหตุความเสี่ยง rm-2	การประเมินค่าความเสี่ยง		
									ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง
การบริหารจัดการ	การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท	ด้านการเงิน	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท				4	1	4
การบริหารจัดการ	บุคลากรด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	ด้านการเงิน	ด้านการเงิน	การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	บุคลากรด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	-บุคลากรด้านการเงินขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ -ขาดระบบการกำกับดูแล การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสอบทานการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน	ปัจจัยภายใน	yes	4	2	8
						-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีมีภาระงานหลักที่ต้องปฏิบัติ	ปัจจัยภายใน	yes			
การบริหารวิชาการ	การทราบดีจากการบริหารวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	การทราบดีจากการบริหารวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				2	3	6
การบริหารจัดการ	ความล่าช้าในการดำเนินการทางพัสดุเป็นเหตุให้ไม่ได้รับครุภัณฑ์ตามต้องการ	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ความล่าช้าในการดำเนินการทางพัสดุเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	-ขาดความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะและวิธีทางพัสดุ	ปัจจัยภายใน	yes	3	3	9
การบริหารวิชาการ	โครงการบริหารวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	โครงการบริหารวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				2	3	6
การวิจัย	ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา				3	2	6
การวิจัย	ผลงานวิจัยไม่ได้รับการเผยแพร่ในรูปของการตีพิมพ์	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ผลงานวิจัยไม่ได้รับการเผยแพร่ในรูปของการตีพิมพ์	อาจารย์มีภาระงานอื่นที่ไม่สมดุล และความเอาใจใส่ของอาจารย์	ปัจจัยภายใน	yes	3	3	9
การวิจัย	ไม่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการแก่ชุมชน	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	ไม่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการ				2	3	6
การเรียนการสอน	จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม		เป็นคณะจัดตั้งใหม่ อยู่ระหว่างการผลิตบัณฑิต มีเปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกันนั้นหลายสถาบัน	ปัจจัยภายนอก	yes	3	4	12
การเรียนการสอน	นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม		พื้นฐานการศึกษาของนิสิต ความรับผิดชอบและกระตือรือร้น รวมถึงความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัย	ปัจจัยภายใน	yes	3	3	9
การเรียนการสอน	นิสิตไม่สามารถทำปริญญานิพนธ์ได้ตามกำหนดเวลา	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	นิสิตไม่สามารถทำปริญญานิพนธ์ได้ตามกำหนดเวลา				4	1	4

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คราวประชุมครั้งที่ 9/2559 วาระเพื่อพิจารณา 4.3 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธิกุล)

คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ